

บทที่ 7

การวิเคราะห์เนื้อหารายการถามมาซิ๊จะ...โดน

การวิเคราะห์เนื้อหารายการถามมาซิ๊จะ...โดน

จากการวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการถามมาซิ๊จะ...โดน ทำให้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการถามมาซิ๊จะ...โดน แล้วว่ามีลักษณะอย่างไร ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงภาพรวมในส่วนเนื้อหาของรายการถามมาซิ๊จะ...โดน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ารายการถามมาซิ๊จะ...โดน นั้น เป็นรายการที่มีวัตถุประสงค์หลักที่เน้นการให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังแต่ทั้งนี้ เนื้อหาของรายการก็ได้สอดแทรกทั้งความรู้ ความคิด และความบันเทิง ซึ่งอาจจำแนกเนื้อหาของรายการถามมาซิ๊จะ...โดน ได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

แบ่งตามประเภทของเนื้อหา

1. เนื้อหาด้านความบันเทิง

เนื้อหาด้านความบันเทิง คือ เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังเป็นหลัก ซึ่งจากการวิเคราะห์เนื้อหารายการในแต่ละช่วง พบว่ามีเนื้อหารายการ 2 ช่วง ที่เน้นการให้ความบันเทิงเป็นหลัก คือ ช่วง แพลเพลงไทยให้เป็นเพลงไทย และ ช่วง Candid Radio โดย ช่วง แพลเพลงไทยให้เป็นเพลงไทยจะเป็นการนำเพลงไทยซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมาแปลความหมายในแนวสนุกสนาน ล้อเลียน และ ช่วง Candid Radio จะเป็นการสร้างสถานการณ์สมมติขึ้น เพื่อที่จะหลอกคนที่ตกเป็นเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่าผู้ดำเนินรายการด้วยกันให้เชื่อไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ

2. เนื้อหาด้านสาระ ความรู้และข้อคิด

เนื้อหาด้านสาระ ความรู้ และข้อคิดนี้ คือ เนื้อหาของรายการที่มุ่งเน้นการให้สาระ ความรู้ หรือ ข้อคิดที่ดีแก่ผู้ฟัง เป็นหลัก ซึ่งจากการวิเคราะห์เนื้อหารายการในแต่ละช่วง พบว่ามี 2 ช่วงในรายการ ที่มีลักษณะเป็นการให้สาระ ความรู้ หรือ ข้อคิดที่ดีแก่ผู้ฟัง เป็นหลัก คือ ช่วง คำคมคำใคร และ ช่วง Question M โดย ช่วง คำคมคำใคร จะหยิบยกเอาวลีหรือประโยคที่เป็นคำคมแง่คิด หรือ คติเตือนใจ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ และจากภาพยนตร์ทั้ง

ไทยและต่างประเทศ มานำเสนอเป็นข้อคิดให้กับผู้ฟัง ส่วนช่วง Question M จะเป็นช่วงให้ผู้ฟังโทรมาเล่นเกมที่จินตนาการมาจากรายการโทรทัศน์ ในลักษณะการเปิดแผ่นป้ายของผู้สนับสนุนรายการต่าง ๆ โดยในแต่ละแผ่นป้ายนั้นก็จะมีคำถามในลักษณะความรู้รอบตัวและข่าวสารทั่วไปอยู่ ทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้ในส่วนนี้ไป

3. เนื้อหาด้านสาระและความบันเทิง

เนื้อหาด้านสาระและความบันเทิง คือ เนื้อหารายการที่ผสมผสานระหว่างการมุ่งเน้นให้ความบันเทิงและการให้สาระความรู้ควบคู่กัน ซึ่งจากการวิเคราะห์เนื้อหารายการในแต่ละช่วง พบว่า มีทั้งหมด 5 ช่วง ที่มีลักษณะดังกล่าว ได้แก่ ช่วงข่าวยา ซึ่งเป็นนำเอาข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด่น ๆ ในแต่ละวันมาพูดคุยในเชิงสนุกสนาน , ช่วงถามโดน Square Very Big Idea ซึ่งจะเป็นการเปิดสายโทรศัพท์ให้ผู้ฟังทางบ้านได้มีโอกาสโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ดำเนินรายการได้ตั้งเอาไว้ , ช่วง Special Talk ซึ่งจะมีผู้ดำเนินรายการรับเชิญมาร่วมพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปแต่ละวัน , ช่วง ถามโดนตะลุยก ซึ่งเป็นลักษณะสื่อบุคคลในเรื่องที่มีความแปลก รวมทั้งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางที่ผู้ฟังอาจคาดไม่ถึง ช่วง Rap Report ซึ่งเป็นการนำข่าวเด่น ๆ ในรอบเดือนมาเรียงร้อยนำเสนอด้วยเพลงแร็ป และ ช่วง Mouth to Mouth Super Dict ซึ่งเป็นการเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยโดยไม่กำหนดเรื่อง และเมื่อพิจารณาโดยช่วงต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็พบว่าได้มีการผสมผสานกันระหว่างการให้สาระและความบันเทิงแก่ผู้ฟัง

แบ่งตามลักษณะโครงสร้างของรายการ

นอกจากการแบ่งเนื้อหาของรายการออกตามประเภทของเนื้อหาเป็น 3 ลักษณะดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังอาจแบ่งเนื้อหาของรายการตามลักษณะโครงสร้างของรายการได้อีกด้วย ลักษณะของเนื้อหาของรายการถามมาซิจ๊ะ...โดน จะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของรายการ ทั้งนี้เพราะรายการถามมาซิจ๊ะ...โดน มีการแบ่งรายการออกเป็นช่วงต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ดังนี้

ช่วงเรียกน้ำย่อย หรือ ข่าวยา

จะเป็นการหยิบเรื่องราวในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือกระแสสังคม หรือ เป็นเรื่องที่

พบเห็นในแต่ละวัน ดังนั้นเนื้อหาในช่วงนี้จะมีน้ำหนักไปในทางความมีสาระ การให้ความรู้ข้อคิด เป็นหลัก

ช่วงบิกไอดี

จะเป็นการกำหนดหัวข้อขึ้นมา โดยจะมีข้อจำกัด คือ เป็นข้อมูลที่มีคนเข้าใจได้ง่าย ไม่ยาก เป็นประเด็นที่คิดต่อแล้วสนุก และจะไม่นำเรื่องที่น่าเสียใจหรือหดหู่มาเล่น โดยประเด็นที่ทางรายการนำมาจะมาจกข่าวปัจจุบัน หรือ จากการสังเกตสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวัน หรือ พ้องกับวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาในช่วงนี้จะจัดอยู่ในประเภทสาระบันเทิง คือ มุ่งเน้นที่จะให้สาระเท่ากับความบันเทิง

ช่วงสเปเชียล ทอล์ค

จะเป็นช่วงรายการที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไปในแต่ละวัน คือ วันจันทร์จะเป็นพูดคุยเรื่องอาหาร วันอังคารจะเป็นการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่าง ๆ วันพุธจะเป็นการพูดคุยเรื่องกีฬา วันพฤหัสบดีจะเป็นการคุยเรื่องภาพยนตร์ และวันศุกร์จะเป็นการคุยเรื่องทั่วไป หรือ เป็นช่วงพิเศษ ซึ่งเนื้อหาในช่วงนี้จะจัดอยู่ในประเภทสาระบันเทิง เพราะในแต่ละช่วงมีการให้สาระและความบันเทิงควบคู่กัน

ช่วงเมาท์ ทู เมาท์

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุย จึงทำให้เป็นช่วงหนึ่งของรายการที่มีเนื้อหาหลากหลายมาก เนื้อหาในช่วงนี้จึงขึ้นอยู่กับประเด็นในผู้ฟังแต่ละท่านหยิบยกขึ้นมาพูด

ช่วงคำคม คำใคร

เป็นช่วงสั้นที่จะนำคำพูดดีดีที่เป็นข้อคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือจากภาพยนตร์ มาเสนอ จัดเป็นเนื้อหาประเภทสาระ

ช่วงควอสชั่น เอ็ม

เป็นช่วงให้ผู้ฟังรายการโทรเข้ามาเล่นเกมร่วมสนุก ซึ่งเกมนี้จะเป็นการให้ผู้ฟังตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสาระ ความรู้ประโยชน์ ซึ่งถ้าหากผู้ฟังตอบผิดก็จะมิ

การเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้ ซึ่งนับว่าทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้ไปในตัว ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาประเภทสาระ

แหล่งที่มาของเนื้อหารายการ

หากจะพิจารณาจากเนื้อหาของในช่วงต่าง ๆ ของรายการถามมาซิจ๊ะ... โดนแล้ว ก็พบว่าสามารถวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของเนื้อหา ออกเป็น 4 ข้อใหญ่ คือ มาจากผู้ดำเนินรายการ มาจากข่าวสารประจำวัน มาจากบทสนทนาจากผู้ดำเนินรายการเอง และมาจากผู้ฟังรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มาจากผู้ดำเนินรายการ

การศึกษา ค้นคว้า รักการอ่าน เป็นลักษณะหนึ่งในหลาย ๆ ลักษณะของผู้ดำเนินรายการที่ดี ดังนั้นเนื้อหาโดยมากในการสนทนากันของผู้ดำเนินรายการ จึงมาจากการได้อ่านมาก รู้มาก เห็นมาก ของผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้เตรียมข้อมูลมาก่อนที่จะดำเนินรายการว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร

มาจากข่าวสารประจำวัน

เนื่องจากรายการถามมาซิจ๊ะ... โดนออกอากาศเป็นรายการสด และออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ดำเนินรายการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จะนำมาพูดคุย ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากข่าวสารตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ ได้ดูจากโทรทัศน์ หรือ ได้ฟังจากวิทยุ เพราะเป็นข้อมูลที่สด ทันสมัย และกำลังได้รับความสนใจจากสังคม

มาจากบทสนทนาจากผู้ดำเนินรายการเอง

ในการสนทนาแต่ละครั้ง สามารถนำไปสู่ประเด็นในการสนทนาใหม่ ๆ ได้เสมอ ดังนั้นในการสนทนากันระหว่างผู้ดำเนินรายการเอง หรือ การสนทนาระหว่างผู้ดำเนินรายการกับผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการ จึงให้เกิดมีการต่อประเด็นหรือเกิดการสร้างประเด็นใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้เกิดเนื้อหาในรายการที่หลากหลาย

มาจากผู้ฟังรายการ

ในบางครั้ง เนื้อหาในรายการถามมาซิ...โดน ก็มาจากผู้ฟังรายการ ซึ่งก็มีทั้งที่ผู้ฟังอาจจะขอผู้ดำเนินรายการหยิบยกหรือนำประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพูด หรืออาจจะแนะนำให้ผู้ดำเนินรายการไปหาข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วหรือพูดให้ฟัง ซึ่งในกรณีนี้หากผู้ดำเนินรายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ ก็จะนำมาเป็นประเด็นในการสนทนา

ในการอธิบายถึงการวิเคราะห์เรื่องแหล่งที่มาของเนื้อหา นั้น เพื่อให้เห็นภาพได้กระจ่างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงจะขอยกตัวอย่างแหล่งที่มาของเนื้อหา จากช่วงถามโดน Square Very Big Idea ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการตั้งประเด็นขึ้นมา และให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว ซึ่งประเด็นจากช่วงถามโดน Square Very Big Idea ที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยกำหนดเป็นขอบเขตในการวิจัย มีดังต่อไปนี้

วันที่	ประเด็นในช่วง Very Big Idea
3 เมษายน 2543	เรื่องอำนาจหรือเรื่องโกหกที่สุดที่คุณอำนาจหรือโกหกคนอื่น
4 เมษายน 2543	ถ้าชีวิตของคุณนำมาเป็นภาพยนตร์จะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร
5 เมษายน 2543	หนังสือที่คุณจะมอบให้กับเธอคนนั้นคือหนังสืออะไร
6 เมษายน 2543	คุณจะตั้งชื่อเพจเจอร์ของคุณว่าอะไร
7 เมษายน 2543	ถ้าคุณจะทำ Web Site ขึ้นมา จะตั้งชื่อ Web Site ว่าอะไร และจะให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
10 เมษายน 2543	คุณสนิทสนมกับเพื่อนมากน้อยแค่ไหน
11 เมษายน 2543	ถ้าจะต้องเลือกตัดอวัยวะทิ้งไป 1 อย่าง คุณจะเลือกตัดอะไร
12 เมษายน 2543	คุณจะทำอะไรมาทำเป็นเป็นจืดน้ำ
13 เมษายน 2543	คุณมีวิธีจะออกจากบ้านโดยไม่ให้ถูกสาธยายได้อย่างไร
14 เมษายน 2543	ถ้ามีครอบครัว คุณอยากมีลูกกี่คน
17 เมษายน 2543	ถ้าเลือกได้ คุณต้องการนอนแล้วฝันหรือหลับแล้วไม่ฝัน
18 เมษายน 2543	ของอะไรที่คุณยอมให้ขึ้นราคา
19 เมษายน 2543	คุณคิดว่าบัตร ATM มีความจำเป็นกับคุณหรือไม่
20 เมษายน 2543	ดารานาโอดิตหรือปัจจุบันคนใดที่คุณชื่นชอบมากที่สุด

21 เมษายน 2543	คุณอยากห้ามแพร์ภาพฉากใดในภาพยนตร์หรือละคร
24 เมษายน 2543	ถ้าคุณมีเวลา 3 ชั่วโมง คุณจะพำนังออยไปที่ไหน
25 เมษายน 2543	ถ้าได้ทำงานราชการ คุณอยากทำงานที่กรมหรือกองอะไร
26 เมษายน 2543	ถ้าได้ทำงานเอกชน คุณอยากทำงานอะไร
27 เมษายน 2543	ถ้าคุณมีเงินจำนวนมหาศาล คุณจะเทคโอเวอร์อะไร
28 เมษายน 2543	ถ้ามีการประกวดคู่ขวัญ คุณอยากให้มีการประกวดคู่ไหน
1 พฤษภาคม 2543	คุณอยากทำลายสถิติโลกในเรื่องอะไร
2 พฤษภาคม 2543	รายการโทรทัศน์อะไรที่คุณอยากไปร่วมรายการมากที่สุด
3 พฤษภาคม 2543	ถ้ารายการถามมาซิจะ...โดนก๋อมีอบ จะไปปิดอะไร
4 พฤษภาคม 2543	คุณนอนเปิดไฟหรือปิดไฟ
5 พฤษภาคม 2543	เครื่องดื่มอะไรที่คุณโปรดปรานมากที่สุด
8 พฤษภาคม 2543	คุณคิดว่าการบอกรักหรือบอกเลิก ยากกว่ากัน
9 พฤษภาคม 2543	ให้คุณเสนอวิธีประกาศผลการสอบเอนทรานซ์
10 พฤษภาคม 2543	คุณอยากไปฝึกงานที่ไหน
11 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณต้องติดเกาะแล้วสามารถนำเสบียงติดตัวไปได้ 1 ตลับ จะเอาเสบียงของใครไป
12 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณตั้งค่ายเพลงของตัวเอง จะให้ชื่อว่าอะไร
15 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณมีกล้องวิดีโอที่สามารถถ่ายสิ่งที่คนเรามองไม่เห็นหรือไม่เคยเห็นได้ คุณจะถ่ายอะไร
16 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณจะค้าขายบนธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ คุณจะขายอะไร
17 พฤษภาคม 2543	ถ้ามีโอกาสทำรายการวิทยุ คุณจะทำรายการเกี่ยวกับอะไร
18 พฤษภาคม 2543	คุณอยากให้มีบริษัทอะไรมาขายบริการถึงบ้าน
19 พฤษภาคม 2543	คุณอยากให้เสียงเรียกเข้ามือถือของคุณเป็นเสียงอะไร
22 พฤษภาคม 2543	เมื่อรถติดนาน ๆ คุณอยากให้มีบริการอะไรบนท้องถนน
23 พฤษภาคม 2543	ถ้าจะตั้งชื่อร้านค้าไอเกะเป็นภาษาไทย จะตั้งชื่อว่าอะไร
24 พฤษภาคม 2543	วิชาชีพเสริมที่คุณอยากเรียนเพิ่มคืออะไร
25 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณจะเปิดสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน จะตั้งชื่อว่าอะไรและจะใช้วิวอะไรดึงดูดลูกค้า
26 พฤษภาคม 2543	ถ้ามีอิทธิฤทธิ์ คุณจะเสกอะไรให้เป็นอะไร

29พฤษภาคม2543	คุณอยากให้มีรถบัสอะไรเกิดขึ้นอีก
30พฤษภาคม2543	ถ้ามีสถานีโทรทัศน์ คุณอยากให้ เป็นรายการประเภทใดทั้งวัน
31พฤษภาคม2543	วันงดสูบบุหรี่โลก ถ้าไม่คาบบุหรี่จะคาบอะไรแทน
1 มิถุนายน 2543	ถ้าล่องหนได้ 1 วัน คุณจะขอไปที่ไหน
2 มิถุนายน 2543	ถ้าคุณถูกสลากกินแบ่งฯ รางวัลที่ 1 ซึ่งนอกจากจะได้เงินแล้ว ยังได้ทรัพย์สินราชการ 1 อย่าง คุณจะอยากได้อะไร
5 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้ใครโทรผิดมาที่บ้านคุณ และจะชวนคุยเรื่องอะไร
6 มิถุนายน 2543	ถ้าให้คุณคิดเกม Play Station คุณจะคิดเกมอะไร
7 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้กระเป๋าสะพายหลังทำเป็นรูปอะไร
8 มิถุนายน 2543	ถ้าคุณจะเปิดคลีนิกรักษาคคน จะรักษาคคนแบบไหนและจะตั้งชื่อคลีนิกว่าอะไร
9 มิถุนายน 2543	ถ้าคุณจะผลิตน้ำดื่มออกจำหน่ายจะตั้งชื่อว่าอะไร
12 มิถุนายน 2543	วันวิทย์เด็ดควรจะเพิ่มการแข่งขันกีฬาอะไร
13 มิถุนายน 2543	คุณอยากร่วมงานกับองค์การที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือใด
14 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้มีรองเท้า ฝ้ายใดบ้าง
15 มิถุนายน 2543	ถ้ามีรองเท้า ฝ้ายบันเทิงจะให้ใครเป็นและให้นโยบายอะไร
16 มิถุนายน 2543	อาหารอะไรที่น่าจะนำมาทำเป็น Fast Food
19 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้มึบริการอะไรตลอด 24 ชั่วโมง
20 มิถุนายน 2543	ถ้าคุณมีบัตรพิเศษหนึ่งใบ คุณจะอยากจะให้บัตรนั้นทำอะไรได้บ้าง
21 มิถุนายน 2543	คนที่มีความสามารถที่คุณชอบที่สุดคือใครและอยากให้เขาทำอะไรให้คุณ
22 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้มีการจัดการประกวดหรือแข่งขันกันในเรื่องใด
23 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้หาพิกาข้อมือทำอะไรได้อีก นอกจากดูเวลา
26 มิถุนายน 2543	คุณอยากประมุขอะไรที่คิดว่าแปลกที่สุด
27 มิถุนายน 2543	ถ้าป้ายทะเบียนรถสามารถเป็นคำอะไรก็ได้ จะใช้คำว่าอะไร
28 มิถุนายน 2543	ถ้ามีตำแหน่งรองเท้า ฝ้ายกีฬา คุณจะอยากให้นักกีฬาระดับโลกคนไหนมาเป็น
29 มิถุนายน 2543	ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ถ้าคุณสามารถตั้งชื่อเขตใหม่ได้ จะ

	ตั้งชื่อว่าอะไร
30 มิถุนายน 2543	คุณอยากขึ้นปกหนังสืออะไร

ตารางที่ 7.1 ประเด็นต่าง ๆ ในช่วง ถามโดน Square Very Big Idea
ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2543

หากจะพิจารณาประเด็น ๆ ดังกล่าว ก็พบว่ามีความหลากหลายในด้านเนื้อหา แต่หากจะพิจารณาโดยการนำมาวิเคราะห์แบ่งแยกตามแหล่งที่มาแล้ว ก็พบว่าสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาได้เป็น 3 ส่วน คือ

จากข่าวปัจจุบัน

จากการศึกษาพบเนื้อหาในช่วง ถามโดน Square Very Big Idea มีที่มาจากข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยผู้ควบคุมและดูแลการผลิตรายการและผู้ดำเนินรายการได้หยิบยกข่าวที่มีความน่าสนใจหรือกระตุ้นให้คิดต่อมาตั้งเป็นประเด็น ซึ่งการตั้งประเด็นนั้นก็ไม่ได้เป็นการนำข่าวมาตั้งเป็นประเด็นโดยตรงหรือให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว เพราะอาจจะเป็นเรื่องหนักหรือเครียดเกินไป ขัดกับรูปแบบและภาพลักษณ์ของรายการ ดังนั้นจึงมีการนำข่าวมาปรับเปลี่ยนมุมมอง เช่น จาก ข่าวฆาตกรรม 5 ศพ โดยที่เพื่อนบ้านไม่รู้จักรักกับผู้ตายเลย ก็นำมาตั้งเป็นประเด็นคุณสนิทสนมกับเพื่อนมากน้อยแค่ไหน หรือ อาจจะนำความคิดอื่น ๆ ที่จุดประกายขึ้นจากข่าวดังกล่าว มาตั้งเป็นประเด็น เช่น ข่าวรถไมโครบัสขึ้นราคา ก็นำมาตั้งประเด็นเป็น ของอะไรที่คุณยอมให้ขึ้นราคา เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของการตั้งประเด็นจากข่าวก็คือความสดใหม่ ทันเหตุการณ์ และมีความน่าสนใจสูง

วันที่	ประเด็นในช่วง Very Big Idea	ข่าวในระแวกเวลานั้น
10เม.ย.43	คุณสนิทสนมกับเพื่อนมากน้อยแค่ไหน	ข่าวฆาตกรรม 5 ศพ โดยที่เพื่อนบ้านไม่รู้จักรักกับผู้ตายเลย
11เม.ย.43	ถ้าจะต้องเลือกตัดอวัยวะทิ้งไป 1 อย่าง คุณจะเลือกตัดอะไร	ข่าวหมอขโมยตัดไตคนป่วยไปขาย
18เม.ย.43	ของอะไรที่คุณยอมให้ขึ้นราคา	ข่าวรถไมโครบัสขึ้นราคา
19เม.ย.43	คุณคิดว่าบัตร ATM มีความจำเป็นกับ	ข่าวมีคนขโมยบัตร ATM คนอื่นไปกดเงิน

	คุณหรือไม่	
21เม.ย.43	คุณอยากห้ามแพร่ภาพจากใด ใน ภาพยนตร์หรือละคร	ข่าวห้ามแพร่ภาพดาราสูปบุหรี่ปุ่มเหล้า ออกโทรทัศน์
28เม.ย.43	ถ้ามีการประกวดคู่ขวัญ คุณอยากให้ มีการประกวดคู่ไหน	ข่าวการประกวดชายกลางและพจมาน ปี 2001
1 พ.ค.43	คุณอยากทำลายสถิติโลกในเรื่องอะไร	ข่าวคนไทยเดาะบอลทำลายสถิติโลก
3 พ.ค.43	ถ้ารายการถามมาซิจะ...โดนก้อมีอบ จะไปปิดอะไร	ข่าวมีอบข่าวประท้วงปิดถนน
15พ.ค.43	ถ้าคุณมีกล้องวิดีโอที่สามารถถ่ายสิ่งที่ คนเรามองไม่เห็นหรือไม่เคยเห็นได้ คุณจะถ่ายอะไร	ข่าวภาพวิดีโอเปรต อาจารย์กู่ออกอากาศ
26พ.ค.43	ถ้ามีอิทธิฤทธิ์ คุณจะเสกอะไรให้เป็น อะไร	ข่าวอาจารย์กู่เสกดินให้เป็นทอง
29พ.ค.43	คุณอยากให้ม็อบอะไรเกิดขึ้นอีก	ข่าวรถ Lady Bus
30พ.ค.43	ถ้ามีสถานีโทรทัศน์ คุณอยากให้เป็น รายการประเภทใดทั้งวัน	ข่าวเปิดตัว Nation Channel สถานีข่าว 24 ชั่วโมงแห่งแรกในประเทศไทย
5 มิ.ย.43	คุณอยากให้ใครโทรผิดมาที่บ้านคุณ และจะชวนคุยเรื่องอะไร	ข่าวมีการดักฟังโทรทัศน์

ตารางที่ 7.2

ประเด็นต่าง ๆ ในช่วง ถามโดน Square Very Big Idea

ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2543 ที่มีที่มาจากข่าว

จากการสังเกตสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวัน

สำหรับการตั้งประเด็นช่วงถามโดน Square Very Big Idea จากการสังเกตสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวันนั้น มีจำนวนมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวันนั้นมีมากมาย และสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังรายการได้ อย่างไรก็ตามก็ดีสำหรับการตั้งประเด็นที่มีที่มา

จากการสังเกตสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในเรื่องความน่าสนใจ และประเด็นเหล่านั้นต้องเป็นประเด็นที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อดีของการตั้งประเด็นจากการสังเกตสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวันนั้น ก็คือสามารถคิดตั้งได้โดยง่าย และ ไม่ค่อยล้าสมัยเร็วเหมือนกับข่าว

วันที่	ประเด็นในช่วง Very Big Idea
4 เมษายน 2543	ถ้าชีวิตของคุณนำมาเป็นภาพยนตร์จะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร
6 เมษายน 2543	คุณจะตั้งชื่อเพจเจอร์ของคุณว่าอะไร
7 เมษายน 2543	ถ้าคุณจะทำ Web Site ขึ้นมา จะตั้งชื่อ Web Site ว่าอะไร และจะให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
17 เมษายน 2543	ถ้าเลือกได้ คุณต้องการนอนแล้วฝันหรือหลับแล้วไม่ฝัน
20 เมษายน 2543	ดาราในอดีตหรือปัจจุบันคนใดที่คุณชื่นชอบมากที่สุด
24 เมษายน 2543	ถ้าคุณมีเวลา 3 ชั่วโมง คุณจะพำนองออยไปเที่ยวที่ไหน
25 เมษายน 2543	ถ้าได้ทำงานราชการ คุณอยากทำงานที่กรมหรือกองอะไร
26 เมษายน 2543	ถ้าได้ทำงานเอกชน คุณอยากทำงานอะไร
27 เมษายน 2543	ถ้าคุณมีเงินจำนวนมหาศาล คุณจะเทคโอเวอร์อะไร
2 พฤษภาคม 2543	รายการโทรทัศน์อะไรที่คุณอยากไปร่วมรายการมากที่สุด
4 พฤษภาคม 2543	คุณนอนเปิดไฟหรือปิดไฟ
5 พฤษภาคม 2543	เครื่องดื่มอะไรที่คุณโปรดปรานมากที่สุด
8 พฤษภาคม 2543	คุณคิดว่าการบอกรักหรือบอกเลิก ยากกว่ากัน
10 พฤษภาคม 2543	คุณอยากไปฝึกงานที่ไหน
11 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณต้องติดเกาะแล้วสามารถนำเสบียงติดตัวไปได้ 1 ตลับ จะเอาเสบียงใครไป
12 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณตั้งค่ายเพลงของตัวเอง จะให้ชื่อว่าอะไร
16 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณจะค้าขายบนธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ คุณจะขายอะไร
17 พฤษภาคม 2543	ถ้ามีโอกาสทำรายการวิทยุ คุณจะทำรายการเกี่ยวกับอะไร
18 พฤษภาคม 2543	คุณอยากให้มีบริษัทอะไรมาขายบริการถึงบ้าน
19 พฤษภาคม 2543	คุณอยากให้เสียงเรียกเข้ามือถือของคุณเป็นเสียงอะไร
22 พฤษภาคม 2543	เมื่อรถติดนาน ๆ คุณอยากให้มีบริการอะไรบนท้องถนน

23 พฤษภาคม 2543	ถ้าจะตั้งชื่อร้านค้าภาษาไทยจะเป็นภาษาไทย จะตั้งชื่อว่าอะไร
24 พฤษภาคม 2543	วิชาชีพเสริมที่คุณอยากเรียนเพิ่มคืออะไร
25 พฤษภาคม 2543	ถ้าคุณจะเปิดสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน จะตั้งชื่อว่าอะไรและจะใช้วิธีอะไรดึงดูดลูกค้า
1 มิถุนายน 2543	ถ้าล่องหนได้ 1 วัน คุณจะขอไปที่ไหน
2 มิถุนายน 2543	ถ้าคุณถูกสลากกินแบ่งฯ รางวัลที่ 1 ซึ่งนอกจากจะได้เงินแล้วยังได้ทรัพย์สินราชการ 1 อย่าง คุณจะอยากได้อะไร
6 มิถุนายน 2543	ถ้าให้คุณคิดเกม Play Station คุณจะคิดเกมอะไร
7 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้กระเป่าสะพายหลังทำเป็นรูปอะไร
8 มิถุนายน 2543	ถ้าคุณจะเปิดคลินิกรักษาคน จะรักษาคนแบบไหนและจะตั้งชื่อคลินิกว่าอะไร
9 มิถุนายน 2543	ถ้าคุณจะผลิตน้ำดื่มออกจำหน่ายจะตั้งชื่อว่าอะไร
13 มิถุนายน 2543	คุณอยากร่วมงานกับองค์กรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือใด
16 มิถุนายน 2543	อาหารอะไรที่น่าจะนำมาทำเป็น Fast Food
19 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้มีบริการอะไรตลอด 24 ชั่วโมง
20 มิถุนายน 2543	ถ้าคุณมีบัตรพิเศษหนึ่งใบ คุณอยากจะให้บัตรนั้นทำอะไรได้บ้าง
21 มิถุนายน 2543	คนที่มีความสามารถที่คุณชอบที่สุดคือใครและอยากให้เขาทำอะไรให้คุณ
22 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้มีการจัดการประกวดหรือแข่งขันกันในเรื่องใด
23 มิถุนายน 2543	คุณอยากให้นำพิก้าข้อมือทำอะไรได้อีก นอกจากดูเวลา
26 มิถุนายน 2543	คุณอยากประมูลอะไรที่คิดว่าแปลกที่สุด
27 มิถุนายน 2543	ถ้าป้ายทะเบียนรถสามารถเป็นคำอะไรก็ได้ จะใช้คำว่าอะไร
30 มิถุนายน 2543	คุณอยากขึ้นปกหนังสืออะไร

ตารางที่ 7.3

ประเด็นต่าง ๆ ในช่วง ถามโดน Square Very Big Idea

ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2543 ที่มีที่มาจากสิ่งที่พบเห็นใน

แต่ละวัน

พ้องกับวันสำคัญ หรือ เทศกาลต่าง ๆ

การตั้งประเด็นช่วงถามโดน Square Very Big Idea โดยให้พ้องกับวันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ มีจำนวนน้อยที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะเทศกาลหรือวันสำคัญนี้มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับโอกาสในการตั้งประเด็นจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากที่จะมีข่าวใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน หรือ เราอาจจะสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวันเป็นจำนวนมากมาย แต่เทศกาลหรือวันสำคัญนั้นมีจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตามการตั้งประเด็นช่วงถามโดน Square Very Big Idea ให้พ้องกับเทศกาลหรือวันสำคัญ ก็จะทำให้ผู้ฟังสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ฟังจะรู้สึกใกล้ชิดและสามารถที่จะรู้สึกร่วมไปกับประเด็นนั้น ๆ ได้โดยง่าย

วันที่	ประเด็นในช่วง Very Big Idea	เทศกาลหรือวันสำคัญ
3 เม.ย. 43	เรื่องอำนาจหรือเรื่องโกหกครั้งสุดท้ายที่คุณอำนาจหรือโกหกคนอื่น	วันโกหกของโลก
5 เม.ย. 43	หนังสือที่คุณจะมอบให้กับเธอคนนั้นคือหนังสืออะไร	สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
12 เม.ย. 43	คุณจะทำอะไรมาทำเป็นป็นฉันทัน	สงกรานต์
13 เม.ย. 43	คุณมีวิธีจะออกจากบ้านโดยไม่ให้ถูกสาตน้ำได้อย่างไร	สงกรานต์
14 เม.ย. 43	ถ้ามีครอบครัว คุณอยากมีลูกกี่คน	วันครอบครัว
9 พ.ค. 43	ให้คุณเสนอวิธีประกาศผลการสอบเอนทรานซ์	วันประกาศผลสอบเอนทรานซ์
31 พ.ค. 43	ถ้าไม่คาบบุญหรือจะคาบอะไรแทน	วันงดสูบบุหรี่โลก
12 มิ.ย. 43	วันวิทย์เด็ดควรที่จะเพิ่มการแข่งขันกีฬาอะไร	เทศกาลวันแข่งขันฟุตบอลประเพณี วันวิทย์เด็ด
14 มิ.ย. 43	คุณอยากให้มีรองผู้ว่าฯ ฝ่ายใดบ้าง	เทศกาลหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
15 มิ.ย. 43	ถ้ามีรองผู้ว่าฯ ฝ่ายบัณฑิตจะให้ใครเป็นและให้นโยบายอะไร	เทศกาลหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
28 มิ.ย. 43	ถ้ามีตำแหน่งรองผู้ว่าฯ ฝ่ายกีฬา คุณอยากให้นักกีฬาระดับโลกคนไหนมา	เทศกาลวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

	เป็น	
29 มิ.ย.43	ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ถ้าคุณสามารถตั้งชื่อเขตใหม่ได้ จะตั้งชื่อว่าอะไร	เทศกาลวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ตารางที่ 7.4 ประเด็นต่าง ๆ ในช่วง ถามโดน Square Very Big Idea ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2543 ที่มีที่มาจากเทศกาลหรือวันสำคัญในช่วงนั้น

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการถามมาซิ...โดน โดยการแบ่งตามประเภทของเนื้อหาพบว่า เนื้อหาของรายการแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เนื้อหาด้านความบันเทิง ได้แก่ ช่วง แพลเพลงไทยให้เป็นเพลงไทย และ ช่วง Candid Radio เนื้อหาด้านสาระ ความรู้ และข้อคิด ได้แก่ ช่วง คำคมคำใคร และ ช่วง Question M และเนื้อหาด้านสาระและความบันเทิง ได้แก่ ช่วงช่วงข่าวย่า ช่วงถามโดน Square Very Big Idea ช่วง Special Talk ช่วง ถามโดนตะลุยก ช่วง Rap Report และช่วง Mouth to Mouth Super Dict นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเนื้อหาของรายการลักษณะของโครงสร้างรายการได้อีกด้วย โดยที่มาของเนื้อหารายการโดยนั้น จะมาจากผู้ดำเนินรายการ มาจากข่าวสารประจำวัน มาจากบทสนทนาของผู้ดำเนินรายการ และมาจากผู้ฟังรายการ แต่ในส่วนของที่มาของการตั้งประเด็นต่าง ๆ ในช่วงถามโดน Square Very Big Idea นั้น จะมาจากข่าว มาจากการสังเกตสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวัน และมาจากวันสำคัญและเทศกาลที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

ดังนั้นลักษณะเนื้อหาที่พบจะมีการคัดเลือกจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงไปที่ผู้ฟังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาที่ผู้ดำเนินรายการคัดเลือกมานำเสนอนั้น จะสามารถถูกนำมาเปลี่ยนมุมมองให้เป็นมุมมองของความสนุกสนาน พร้อมทั้งสอดแทรกอารมณ์ขันจากผู้ดำเนินรายการเองอีกด้วย